

ĐTN

BỘ CÔNG AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 470 /BCA-ANKT

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2022

V/v trả lời các kiến nghị của doanh nghiệp
tại Diễn đàn VBF thường niên 2021.

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Số: ... 6.16.8
ĐẾN Ngày: 19.02.2022
Chuyên:
Đề của: Bộ Kế

Trả lời Công văn số 818/BKHĐT-ĐTN ngày 10/02/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc nghiên cứu và có ý kiến trả lời đối với các kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam thường niên năm 2021 (VBF2021); Bộ Công an trao đổi như sau:

1. Về chính sách visa nhập cảnh

Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu khuyến nghị (vấn đề 46, nội dung 1 và 3):

Mở rộng danh sách các nước được miễn thị thực sang tất cả các nước EU và kéo dài thời gian miễn thị thực từ 15 lên 30 ngày và kéo dài thời gian miễn thị thực đã công bố và các trường hợp miễn trừ mới lên 05 năm; Cung cấp miễn thị thực lưu trú ngắn hạn trong một số trường hợp nhất định (ví dụ: thị thực không rắc rối đối với thị thực lưu trú ngắn ngày và đường nhập cư nhanh dành riêng cho khách du lịch với mục đích hội họp, khen thưởng, hội nghị và sự kiện (MICE)).

Trả lời:

- Theo quy định của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, Chính phủ quyết định đơn phương miễn thị thực có thời hạn đối với từng nước (mỗi lần không quá 05 năm). Việc quyết định quốc gia và thời gian áp dụng được cân nhắc kỹ trên cơ sở đáp ứng đủ các điều kiện về: chính trị; đối ngoại, quốc phòng; an ninh, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế.

Việc tăng thời hạn tạm trú đối với trường hợp nhập cảnh đơn phương miễn thị thực từ 15 lên 30 ngày đã được Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an nghiên cứu, đề xuất trong quá trình xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật số 47/2014/QH14. Bộ Công an đã đưa nội dung trên vào các vấn đề cần xin ý kiến Chính phủ tại Tờ trình về Dự án Luật. Tại báo cáo thẩm tra, Văn phòng Chính phủ đã thống nhất với đa số các Thành viên Chính phủ đồng ý với Phương án “giữ nguyên thời gian tạm trú 15 ngày”. Do đó, Chính phủ không nêu vấn đề này tại hồ sơ dự án Luật trình Quốc hội.

- Do áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid 19, chính sách miễn thị thực đơn phương đã tạm dừng hiệu lực kể từ tháng 03/2020. Đến nay, Chính phủ đã có nhiều nới lỏng” trong việc tạo thuận lợi hơn cho người nước ngoài

nhập cảnh, tuy nhiên, đối tượng được cho phép nhập cảnh đều phải trên nguyên tắc “được cơ quan, tổ chức, cá nhân mời bảo lãnh theo quy định của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam” (điểm 1, công văn số 450/VPCP-QHQT ngày 18/1/2022 của Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh).

Việc áp dụng trở lại chính sách đơn phương miễn thị thực sẽ cân nhắc sau khi khôi phục ở trạng thái hoàn toàn bình thường.

2. Về kiến nghị liên quan đến thị thực du lịch và “giấy chấp thuận nhập cảnh đối với người nước ngoài:

Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu khuyến nghị (vấn đề thứ 46, nội dung 2 về “Tạo thị thực du lịch ba tháng cho những người Châu Âu muốn thực hiện các kỳ nghỉ dài hạn”) và;

Hiệp hội Doanh nghiệp Mỹ khuyến nghị (vấn đề thứ 47 về “Loại bỏ việc yêu cầu giấy chấp thuận nhập cảnh cũng như nhiều giấy tờ cần được hợp pháp hóa lãnh sự và công chứng. Chúng tôi cũng hy vọng rằng cánh cửa du lịch có thể bắt đầu mở ra để giúp đỡ ngành khách sạn đã bị thiệt hại nặng nề thông Page 11 of 18 qua việc nối lại các chuyến bay thương mại quốc tế, hộ chiếu vắc – xin và tạo thuận lợi cho du lịch trong nước”.

Trả lời:

Các kiến nghị nêu trên đều trước thời điểm Chính phủ áp dụng các chính sách mới về nhập cảnh đối với người nước ngoài. Theo công văn số 450/VPCP-QHQT ngày 18/1/2022 của Văn phòng Chính phủ:

- Đối với người nước ngoài nhập cảnh mục đích du lịch, hiện nay đang thực hiện theo Chương trình thí điểm đón khách du lịch quốc tế.

- Người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang giấy tờ nhập cảnh hợp lệ (thẻ thường trú, thẻ tạm trú, thị thực, giấy miễn thị thực còn giá trị) được nhập cảnh Việt Nam theo quy định của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, không cần xin phê duyệt chủ trương nhập cảnh của bộ, ngành, địa phương, không phải làm thủ tục kiểm tra nhân sự (giấy “chấp thuận nhập cảnh”).

3. Về lưu trữ dữ liệu an toàn và tự do xuyên biên giới, phù hợp với quy định bảo mật quốc tế

Nhóm Công tác kinh tế số khuyến nghị (vấn đề thứ 115): Đề thúc đẩy Việt Nam phát triển một trung tâm đầu tư công nghệ hấp dẫn, khuyến nghị Chính phủ Việt Nam khuyến khích lưu chuyển tự do dữ liệu xuyên biên giới, đưa ra các hướng dẫn tạo điều kiện chuyển đổi dữ liệu an toàn và bảo mật, chẳng hạn như công nhận bảo mật và quyền riêng tư dữ liệu của bên thứ ba có uy tín quốc tế, và các chứng chỉ quản lý thông tin (ví dụ: ISO); tha thiết đề nghị Chính phủ xem xét lại các yêu cầu hạn chế bản địa hóa dữ liệu hiện được đề xuất trong luật và nghị

định về an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân, dịch vụ Internet và trung tâm dữ liệu...), để giải quyết những quan ngại hợp pháp liên quan đến dữ liệu do cộng đồng doanh nghiệp quốc tế nêu ra, để đảm bảo người dân, các doanh nghiệp và các cơ quan chính phủ có thể tối đa hóa lợi ích kinh tế và xã hội to lớn của dữ liệu và công nghệ số.

Trả lời: Trong quá trình xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam về an ninh mạng, Bộ Công an luôn lắng nghe ý kiến góp ý của các doanh nghiệp trong và ngoài nước một cách cầu thị, cởi mở trên quan điểm là vừa bảo vệ an ninh mạng vừa tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, không gây cản trở đến sự phát triển của nền kinh tế số để cân bằng, hài hòa yếu tố phát triển kinh tế và bảo đảm an ninh, trật tự của đất nước. Do đó, Việt Nam đã nghiên cứu quy định về vấn đề lưu trữ dữ liệu trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật An ninh mạng một cách linh hoạt, theo hướng mở; vừa bảo đảm môi trường kinh doanh bình đẳng giữa các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài về sự quản lý, tương thích các quy định pháp luật và trách nhiệm, nghĩa vụ phải thực hiện trong bảo vệ dữ liệu cá nhân, thuế; vừa không tạo ra rào cản đối với thương mại số.

Các doanh nghiệp có thể tự do lưu chuyển dữ liệu người dùng với các biện pháp bảo mật dữ liệu theo tiêu chuẩn quốc tế và quy định của Việt Nam. Chỉ khi doanh nghiệp không hợp tác hoặc từ chối phối hợp với lực lượng chức năng của Việt Nam trong việc cung cấp thông tin phục vụ điều tra, xử lý tội phạm, Việt Nam sẽ cân nhắc biện pháp phù hợp, có trao đổi với doanh nghiệp và cho phép một khoảng thời gian hợp lý để thực hiện các yêu cầu lưu trữ dữ liệu và đặt chi nhánh, văn phòng đại diện tại Việt Nam. Với hướng quy định như trên, doanh nghiệp sẽ không phải lưu trữ dữ liệu người dùng Việt Nam và đặt văn phòng đại diện hoặc mở chi nhánh tại Việt Nam nếu chấp hành đầy đủ các yêu cầu của Bộ Công an Việt Nam trong việc hợp tác, phối hợp cung cấp thông tin phục vụ điều tra, xử lý các đối tượng vi phạm liên quan.

Bộ Công an trao đổi để Bộ Kế hoạch và Đầu tư tập hợp./ *muos*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đ/c Bộ trưởng Tô Lâm (để báo cáo);
- Văn phòng BCA (để theo dõi);
- Lưu: VT, ANKT(ANTCĐT).T.Linh(05b).



Thượng tướng Lương Tam Quang